



ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

OFFICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT

เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2141 7777 โทรสาร 0 2143 9525

www.constitutionalcourt.or.th

120 Chaeng Wattana Rd., Laksi District, Bangkok 10210

Tel. (66) 2141 7777 Fax. (66) 2143 9525



ข่าวที่ ๒๖/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความเห็นต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘-๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ให้ยกคำร้องกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ว่า คำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เผยแพร่มีลักษณะไม่โปร่งใส เพราะเผยแพร่คำวินิจฉัยกลางออกมาก่อนเพื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะได้ดูกระแส แล้วอาจไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยส่วนตัว นั้น

การแสดงความเห็นของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ดังกล่าว อาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทำคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นั้น สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติและลงมติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์คณะทุกคนต้องจัดทำคำวินิจฉัยส่วนตัวมาก่อนแล้ว หลังจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์คณะได้แถลงด้วยวาจาก่อนการลงมติและลงมติครบทุกคนแล้ว จะต้องมอบคำวินิจฉัยส่วนตัวของแต่ละคนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทันทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องของคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทุกคำวินิจฉัย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำ รูปประโยค วรรคตอน คำถูกคำผิด และตัวบทกฎหมาย การตรวจสอบคำวินิจฉัยดังกล่าว คณะทำงานต้องใช้เวลาพอสมควร และหลังจากการตรวจสอบแล้วคณะทำงานจะเสนอคำวินิจฉัยกลางให้องค์คณะพิจารณา ส่วนคำวินิจฉัยส่วนตัวจะนำเสนอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนพิจารณา ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นด้วยกับการเสนอขอแก้ไขของคณะทำงานหรือไม่ก็ได้ หรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจจะปรับปรุงความเห็นเพิ่มเติมที่มีใช้ผลเปลี่ยนแปลงส่วนสาระสำคัญของคำวินิจฉัยส่วนตัวให้สมบูรณ์ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตามระเบียบของศาลรัฐธรรมนูญ

การตรวจสอบความถูกต้องของคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปในลักษณะเดียวกับศาลอื่น ๆ กล่าวคือ จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อน โดยเฉพาะในศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างน้อยสามถึงสี่รอบโดยผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ก่อนส่งให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษานั้น ซึ่งในอดีต ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม น่าจะเข้าใจกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของคำพิพากษาศาลยุติธรรมเป็นอย่างดี

ในการเผยแพร่คำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายหรือระเบียบให้มีการเผยแพร่ แต่หากองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของประเทศ หรืออยู่ในความสนใจของประชาชน ควรจะมีการเผยแพร่คำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน ก็จะมีมติให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและประชาชนโดยทั่วไปว่า การจัดทำคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมิได้เป็นไปดังเช่น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความเห็นไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

.....